



# เด็กไทย ที่หนึ่ง

นี่คือเยาวชนไทย  
ที่สร้างชื่อเสียงให้  
กับประเทศ จากการ  
คว้ารางวัลแชมป์  
กอล์ฟชิงต่างแดน  
และในบ้านเกิดมาแล้ว  
มากมาย

จากจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อคุณแม่ และคุณแม่พจวรรณ ประภัสสรานุกร ต้องการให้น้องแจน หรือ ชญานิศ ผู้เป็นลูกสาวมีสุขภาพแข็งแรง และได้รู้จักกับการแพ็กการชนะ ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา จึงลองพาไปตีกอล์ฟตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้น้องแจนในวัย 13 ปีคว้าแชมป์ระดับเยาวชนมาแล้วหลายรายการ อาทิ



AMBANK – CRESTLINK SPORTEXCEL 2008 ประเทศมาเลเซีย

TRUEVISION – SINGHA JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2009 ประเทศไทย

TGA – CAT JUNIOR GOLF RANKING 2009 ประเทศไทย

U.S. KIDS GOLF EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2009 ประเทศสกอตแลนด์

ความสำเร็จของน้องแจน ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคช่วย นอกจากการที่ตัวเองมีใจรักกอล์ฟ รู้สึกสนุกสนาน

กับการฝึกซ้อม น้องแจนยังได้คุณพ่อคุณแม่ และผู้ใหญ่หลายฝ่ายเป็นผู้ส่งเสริมอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากการได้คุณสุรเดช ผดุงศิริเศรษฐ์ เพื่อนของคุณพ่อเป็นคนชักชวนและกระตุ้นให้จริงจังกับกีฬาอล์ฟ จากนั้นก็ได้ไปรูกุ้ง และไปรูกีฬาหลายท่านจาก HEARTLAND GOLF SCHOOLS มาเป็นผู้ฝึกสอนให้เกิดการพัฒนาฝีมือขึ้นมาตามลำดับ และในวันนี้ทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขันที่ต่างประเทศ น้องแจนจะมีคุณแม่เป็น Caddy พร้อมกับเป็นช่างภาพคู่ใจอยู่ข้างกายเสมอ ขณะที่ทางคุณแม่แม้จะต้องดูแลธุรกิจส่วนตัว แต่ก็คอยสอบถามความคืบหน้าการเติบโตของน้องแจนจากคุณแม่ และเสาะหาโอกาสของการพัฒนางวงสวิงให้กับ





ครอบครัวประภัสสรบางกูร ในช่วงเริ่มต้นการเป็นนักกอล์ฟเยาวชนของน้องแฉน



ภาพเปิดตัว  
“น้องแฉนและคุณแม่  
Caddy ฤดี”

ลูกสาวอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งได้วางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนจะให้น้องแฉนเทร็นนิ่งไป ถือเป็นความสำเร็จขั้นต่อไป

นอกจากนี้น้องแฉนยังได้แรงบันดาลใจที่ดีจาก

SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL ซึ่งเป็นสถานศึกษา

บริษัท บุญรอด เทรตดี้ง จำกัด ทีมกอล์ฟต้นสังกัด

ร้าน TRANSVIEW GOLF เป็นผู้เอื้อเพื่ออุปกรณ์กอล์ฟ

MR. KORAY SAFAK แห่ง WILDING GOLF โปรผู้ฝึกสอนปัจจุบัน

ซึ่งในโอกาสนี้ครอบครัวประภัสสรบางกูร ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งหมด

ทุกท่านสามารถติดตามผลงานของน้องแฉนได้จาก [www.avcamera.com](http://www.avcamera.com)

ความสำเร็จน้องแฉนเป็นบทพิสูจน์ให้เราได้เห็น เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้เด็กชาติอื่น

หากมีความตั้งใจลงมือทำจริงจัง และได้รับแรงบันดาลใจที่ดีจากผู้ใหญ่



**น้องแฉน** “แรกๆ ที่ลงแข่งขันต่างประเทศก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ แต่ก็พยายามฝึกซ้อมให้มาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

ไม่เคยคิดว่า เราเป็นเด็กเอเชียแล้วจะสู้ชาวตะวันตกไม่ได้ เพราะแฉนมองว่า กอล์ฟเป็นกีฬาที่คนชาติไหนก็เล่นได้ ทุกคนมีโอกาสเท่ากัน อยู่ที่มีการฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

ที่คว้าแชมป์ต่างๆ มาได้ คงเพราะแฉนตั้งใจกับการซ้อมมาก และเวลาที่แข่งก็คิดว่า จะต้องทำให้ดีที่สุด พอแข่งเสร็จในแต่ละรายการก็จะมาทบทวนหาข้อผิดพลาดของตัวเอง เพื่อนำมาปรับปรุงสำหรับการแข่งขันในครั้งต่อไป

แฉนอยากให้เยาวชนไทยมาเล่นกีฬากันเยอะๆ ค่ะ จะเป็นฟุตบอล วัยน้ำ หรืออะไรก็ได้ เพราะกีฬา มีประโยชน์หลายอย่าง ทำให้เรา รู้จักแพ้ ชนะ เสียสละ มีน้ำใจ มีสมาธิ มีวินัย สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ในอนาคตเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ”